



# OHEC Newsletter



ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๓๕๕ ประจำวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

[www.mua.go.th/pr\\_web](http://www.mua.go.th/pr_web)  
ohecthailand  
@ohec\_th

## สกอ.

### เสริมพลังประชารัฐ ด้วยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา เพื่อไปสู่อุดมศึกษา ๔.๐

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา และบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทาง การขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ตามนโยบาย Thailand ๔.๐” โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยจากหลายภาคส่วน เข้าร่วมประชุมด้วยจำนวนมาก

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ทำให้ประเทศไทยต้องปฏิรูปการศึกษาในทุกๆระดับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง อุดมศึกษาก็ต้องปฏิรูปบทบาทและการดำเนินพันธกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ได้จริง และต้องสนองนโยบายสานพลังประชารัฐ ซึ่งเป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลง





จากหน้า ๑

และปฏิรูปประเทศไทย และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่ฐานราก ส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินธุรกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งอุดมศึกษาต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน

ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทำงานวิจัย ร่วมกันในลักษณะเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทำงานเชิงพื้นที่โดยเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาจากโจทย์วิจัยที่ได้จากชุมชน มาถ่ายทอดให้กับชุมชนท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด เครือข่ายฯ ของ สกอ.เป็นต้นแบบ และกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปได้ในหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายบริหารการวิจัย ซึ่งได้นำไปสู่การใช้ ประโยชน์ของภาคการผลิตบนพื้นฐานของความต้องการประชาชน หน่วยงานชุมชน รวมทั้งสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม มูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างและพัฒนา นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมไปถึง การสร้างเสริมสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและท้องถิ่นไปแล้วกว่า ๑,๒๐๐ ชุมชนทั่วประเทศ

“การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัยของเครือข่ายบริหารการ วิจัยในครั้งนี้ เป็นการนำองค์ความรู้ไปสร้างพลังประชารัฐ ด้วยการต่อยอดฐาน ที่เข้มแข็งของเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการ ขับเคลื่อนและพัฒนาเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาตามนโยบาย ๔.๐ เพื่อการเป็นอุดมศึกษา ๔.๐ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

**บรรณาธิการสวัสดิ์**



OHEC Newsletter ฉบับนี้ กล่าวถึงการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่าย วิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” และการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน กิจการนักศึกษา รุ่น ๒ อีกทั้งประเด็นการหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา นักศึกษาสู่ Thailand ๒.๐”

ขอมอบสาระดีๆ กับผู้อ่านทุกท่าน...ขอบคุณค่ะ



# โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๒

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายขจร จิตสุขุมมงคลรองเลขาธิการ **คณะกรรมการการอุดมศึกษา** เป็นประธานปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา รุ่น ๒ และเปิดการประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand ๔.๐” โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักและผู้อำนวยการกอง ที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดและกำกับ จำนวน ๔๐ คน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านกิจการนักศึกษา เป็นโครงการฝึกอบรมที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตระหนักและให้ความ



สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ กับผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษาเห็นว่างานด้านกิจการนักศึกษาเป็นงานที่จะต้องเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ไปสู่ยุค Thailand ๔.๐ ทั้งด้านนโยบาย การวางแผนโครงการและการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องงานด้านพัฒนานักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ในการพัฒนานิสิตนักศึกษาต่อไป

การจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีระยะเวลารวม ๑๐ วัน ประกอบด้วย การฝึกอบรมในประเทศ ๖ วัน (ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙) และศึกษาดูงานในต่างประเทศ ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙



# รูปแบบการให้บริการของ UniNet



คณะ  
ผู้จัดทำ

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๑๐-๕๒๐๐ โทรสาร ๐-๒๓๕๕-๕๕๒๔-๖  
เว็บไซต์ [www.mua.go.th](http://www.mua.go.th) อีเมล [pr\\_mua@mua.go.th](mailto:pr_mua@mua.go.th)

## ที่ปรึกษา

ดร.สุภัทรา จำปาทอง  
นายขจร จิตสุขุมมงคล  
รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร  
ดร.อรสา ภาววิมล  
นายวันนี นนทร์ศิริ

## บรรณาธิการ

นางสาวปิยาณี วิริยานนท์  
กองบรรณาธิการ  
นายเจษฎา วณิชชากร นายจรัส เล็กเกาะทวด  
นางปราณี ชื่นอารมณีนางสาวกุลนันท์ ภูมิภักดี  
นางสาวอินทรา บัวลอย

## ผู้พิมพ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ตโปรเกรส  
๕๐ ซ.เพ็ญและเพื่อน แขวง/เขตดินแดง  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๔๗-๒๕๖๐  
E-mail: [art.progress@hotmail.com](mailto:art.progress@hotmail.com)